

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๓๗๐

สลด.

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๘2657/65

10 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น.



สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
(Financial Action Task Force (FATF))

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๔๗๑๖
ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สำนักงาน ปปง.) เสนอเรื่อง การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
(Financial Action Task Force (FATF)) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ FATF

๒. เห็นชอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งกำกับการบริหารราชการ
และสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วน of สำนักงาน ปปง. ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ FATF

รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจ
เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) จะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์
จากการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศและการช่วยเหลือด้านวิชาการ
และด้านเทคนิค ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ตามมาตรฐานสากลที่ FATF กำหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการเพิ่มบทบาท
ของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีจากการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย

/ทำให้...

ทำให้เกิดการยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากต่างประเทศ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) และมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งกำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงาน ปปง. ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ FATF ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ อย่างไรก็ดี หากประเทศไทยได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของ FATF และจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี เห็นควรให้สำนักงาน ปปง. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความจำเป็นเร่งด่วน ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ จากการใช้จ่ายงบประมาณเป็นสำคัญ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) เห็นควรให้สำนักงาน ปปง. ใช้จ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๐๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๑